



Vĩnh Phúc, ngày 19. tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Trđ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Trđ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	900.000	690.182	76,69%
Tổng chi phí	880.000	611.744	69,52%
Lợi nhuận trước thuế	20.000	78.438	392,19%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	63.015	393,84%

2. Đánh giá chung

❖ **Kết quả đạt được**

Trong năm 2021, nền kinh tế VN bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng tới hầu hết ngành nghề và nhiều công ty phải giảm sản lượng, tạm dừng hoạt động... đã làm thị trường thép trong nước tiêu thụ rất “ảm đạm”, doanh thu năm 2021 chỉ đạt 690.182 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành là 76,69%.

Do giá thép thế giới tăng cao nhanh và liên tục đã làm giá thép trong nước tăng cao dẫn đến Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty tăng đột biến đạt 63.015 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 393,84%. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm từ khi công ty trở thành công ty đại chúng có mặt trên sàn chứng khoán VN.

❖ **Nguyên nhân**

Năm 2021, việc nguồn cung thép bị gián đoạn từ nguyên liệu thô cho đến thành phẩm, thiếu hụt quặng thô từ các nước khai thác xuất khẩu, giá đầu vào như than cốc, dầu, quặng... đều tăng cao, kết hợp với Chính phủ Trung Quốc (nước xuất khẩu thép lớn nhất thế giới) cắt giảm sản lượng sản xuất thép để bảo vệ môi trường, tăng cường nhập khẩu phục vụ nền kinh tế nội địa và thị trường thế giới bắt đầu hồi phục sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước lên rất cao... đã làm nhu cầu thép trên thế giới và VN tăng cao. Giá thép Thế giới tăng cao, nhanh và liên tục đã đẩy giá thép trong nước cũng tăng nhanh theo.

Mặc dù, giá thép trong nước tăng cao nhưng thị trường thép trong nước tiêu thụ còn chậm do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh suốt năm 2021 đã gây khó khăn đến nhiều ngành nghề, nhiều công ty bị giảm sản xuất, thực hiện 3 tại chỗ với chi phí quản lý tăng cao, thậm chí còn phải dừng hoạt động nên Doanh thu thực hiện của công ty chưa đạt như kế hoạch đã đề ra.

❖ **Khó khăn**

- Do dịch bệnh Covid -19 năm 2021 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề nên việc tiêu thụ thép trong nước chưa cao.
- Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, trong khi mức lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng còn ở mức cao nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
- Do giá nguyên liệu đầu vào biến động rất nhanh theo chiều hướng tăng cao liên tục nên cũng gây khó khăn trong cả việc mua bán hàng hóa và công ty không còn được lợi thế nhiều về giá hàng tồn kho nên cũng dần ảnh hưởng đến lợi nhuận biên của Doanh nghiệp.
- Chi phí quản lý và chi phí bán hàng của công ty tăng do ảnh hưởng của giá đầu vào và các chi phí liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid
- Cạnh tranh giữa các DN thép trong nước ngày càng cao do các DN sản xuất thép trong nước như Formosa và Hòa Phát không ngừng gia tăng sản lượng trong nước, chiếm thị trường

❖ **Thuận lợi**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nhận định chính xác xu hướng giá thép của cả năm 2021 nên đã chủ động được kế hoạch kinh doanh, quyết định nhập hàng số lượng lớn từ thị trường truyền thống là Nhật Bản, Hàn Quốc.. và thị trường mới Trung Á (Kazakhstan) khi giá thép đang rẻ và ngừng nhập chỉ tập trung bán hàng tồn khi giá thép đã lên cao. Trong năm 2021, HĐQT cũng đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động quản trị giúp công ty hoạt động sản xuất liên tục, không bị gián đoạn suốt mùa dịch bệnh. Trong năm, công ty cũng tiết giảm được nhiều chi phí như: chi phí hoạt động, nhất là chi phí tài chính (giảm 44% so với năm 2020); phòng ngừa được rủi ro, dự đoán chính xác giá và nhu cầu thị trường nên đã đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực tế năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu	Trđ	690.182	900.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	78.438	30.000

Năm 2022, HĐQT nhận định tình hình thị trường sắt thép sẽ không có biến động lớn về giá, giá thép không thể giảm nhanh như nhiều năm trước đó mà mức giá năm 2022 có thể giữ giá như năm 2021 do các nguyên nhân sau: - Thứ 1: Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới đang được kiểm soát tốt đã cho phép nền kinh tế Việt Nam được khôi phục, thúc đẩy sản xuất, Chính phủ và Quốc hội đã thông qua nhiều gói hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, hoạt động xây dựng dân dụng phục hồi. Thứ 2: Cuộc chiến tranh vũ trang giữa Nga và Ukraine đã kéo theo việc trừng phạt, cấm vận thương mại toàn diện của nhiều nước trên thế giới với nước Nga (nước chiếm khoảng 10% thương mại thép toàn cầu) nhất là các nước EU, Anh và Mỹ, Nhật, Hàn..., đã làm gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung ứng thép và đẩy giá thành sản xuất thép tăng cao, các nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến như giá dầu, khí, giá than, quặng.. Thứ 3: Chính phủ Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid và hạn chế ô nhiễm nên sản lượng sản xuất thép sẽ tiếp tục bị cắt giảm, nguồn cung ứng vẫn bị gián đoạn và cuối cùng là thị trường thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước sẽ tăng cao.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm nay, Công ty vẫn giữ vững thành quả đã đạt được và tập trung theo đuổi mục tiêu: “ **An toàn và hiệu quả**” để làm căn cứ thực hiện các kế hoạch kinh doanh

Doanh thu kế hoạch 2022 công ty đặt ra 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 30 tỷ đồng. Trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh đó, HĐQT dự kiến sẽ trích lập các quỹ (Trích lập quỹ dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế) và đặt mục tiêu sẽ chia cổ tức trong năm nay với tỷ lệ dự kiến chia 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Năm 2022, Công ty sẽ vẫn tập trung chính vào đúng ngành nghề cốt lõi là kinh doanh, sản xuất, gia công cơ khí sắt thép nên thời gian tới Công ty tiếp tục đầu tư vào việc sửa chữa, mở rộng nhà sản xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ việc cắt xẻ thép đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất trong khu chế xuất..

Công ty cũng nhận định thị trường cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng trong năm 2022 và các năm tiếp theo vẫn tăng trưởng tốt, nhất là nhu cầu cần thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp FDI nên Công ty CP Thép Mê Lin dự định sẽ tìm mua, thuê thêm nhà văn phòng, nhà xưởng tại Hải Phòng để mở rộng sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng. Lí do công ty đầu tư nhà văn phòng, nhà xưởng tại Hải Phòng vì: Hải Phòng rất thuận lợi về giao thông, gần các cảng biển lớn, nước sâu, thuận tiện cho xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu, nhất là các mặt hàng có trọng lượng lớn như mặt hàng thép cuộn, thép tấm cán nóng hiện công ty đang kinh doanh. Đầu tư thêm nhà xưởng tại





Hải Phòng còn giúp công ty mở rộng thêm được khách hàng sản xuất, nhất là các khách hàng sản xuất tại các tỉnh lân cận hiện đang có rất nhiều KCN như tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh .. Hơn nữa, việc giá nhiều mặt hàng thiết yếu như giá xăng dầu tăng liên tục như thời gian qua đã kéo theo tăng giá vận chuyển thì việc đầu tư nhà máy kho hàng tại HP còn giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển hàng hóa

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ giao HĐQT linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm và diễn biến của thị trường. Thống nhất giao cho HĐQT Ban Giám đốc tìm mua, thuê thêm nhà xưởng, nghiên cứu, lên phương án phát hành thêm cổ phiếu để lấy nguồn tiền thực hiện việc mở rộng nhà xưởng tại Hải Phòng và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh kế hoạch trên.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP
MÊ LINH

PHẠM QUANG